

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
ของโรงเรียนศรีอยุธยา

ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นายนवल ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในโรงเรียน ได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำ อันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดำเนินการกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากร ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน แสดงเจตนารมณ์โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โรงเรียนศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ อันมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน จัดทำรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy เป็นรายบุคคล และ รายกลุ่มงาน สรุปรอบ ๖ เดือน และ ๑ ปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย No Gift Policy อย่างมีประสิทธิภาพ



๒. การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่และข้าราชการครูที่ได้รับการโอนการย้าย ในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy สำหรับบุคลากรโรงเรียนศรีयाภัย ได้มีการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่และข้าราชการครูที่ได้รับการโอนการย้าย เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของข้าราชการครู ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ โรงเรียนศรีयाภัยมีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีयाภัย งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ โรงเรียนศรีयाภัยขอความร่วมมือรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อโรงเรียนศรีयाภัยทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตามนโยบาย NO Gift Policy เพื่อให้ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่และข้าราชการครูที่ได้รับการโอนการย้ายทุกคน รับทราบถึงความจริงจังในการผลักดันวัฒนธรรม NO Gift Policy ของโรงเรียนศรีयाภัย



๓. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ

โรงเรียนศรีอยุธยาฯ มีการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพื่อรักษามิตรไมตรีหรือเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในโอกาสต่างๆ ซึ่งของขวัญและของกำนัลอาจเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่รัฐส่งเสริม ทั้งนี้ ของขวัญหรือของกำนัลที่รับหรือให้นั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือตามที่กฎหมายกำหนด